

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH...

(Tiếp theo trang 1)

hạn chế như: còn 4 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch đề ra; việc cơ cấu lại các ngành kinh tế còn gặp nhiều khó khăn; việc thu gom, xử lý rác thải ở một số nơi chưa tích cực, hiệu quả chưa cao; một số khoản thu ngân sách chưa đạt dự toán...

Các đại biểu đã nghe lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành trình bày các báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018; kết quả xây dựng cơ bản năm 2017, kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2018; kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; dự trù về đề án bảo đảm an sinh; kinh phí, cơ chế bồi thường, hỗ trợ khác khi giải phóng mặt bằng thực hiện

dự án nâng bãi ổn định đê biển số 8 từ km26 + 700 đến km31 + 700 huyện Thái Thụy kết hợp tạo mặt bằng để phát triển công nghiệp, dịch vụ; kết quả xây dựng nông thôn mới đến năm 2017, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2018 - 2020; điều chỉnh chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Sau đó, các đại biểu đã chia tổ thảo luận, cho ý kiến về nội dung các báo cáo.

Ý kiến của các đại biểu tập trung vào một số nội dung: Về kinh tế - xã hội, đề nghị có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo ổn định đời sống các hộ dân nông thôn do ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh. Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch khu kinh tế biển, nhất là quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản, trong đó có vùng nuôi tôm công nghệ cao. Có cơ chế xây

dựng đồng bộ hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản. Xem xét lại giá đất bù giải phóng mặt bằng và các chính sách hỗ trợ khai thi triển khai các dự án. Cần tập trung quyết liệt chỉ đạo xây dựng phương án, lộ trình thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản đối với vùng xã còn nợ xây dựng cơ bản. Có giải pháp quyết liệt tăng thu ngân sách tỉnh trong 2 tháng cuối năm để tăng thu ngân sách tỉnh năm 2017. Các huyện cần nâng động, linh hoạt trong việc trình UBND tỉnh phương án đầu tư dự án xây dựng đất; tích cực hơn nữa để tiếp tục thực hiện tốt đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công. Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đề nghị có giải pháp chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để nâng cao chất lượng, hiệu quả các cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo kéo dài liên quan

đến đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng. Có hướng dẫn thống nhất việc xét tuyển công chức từ viên chức, cán bộ lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập. Đề nghị hỗ trợ định xuất cho giáo viên mầm non ở những nơi còn thiếu biên chế. Liên quan đến kế hoạch phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020, đại biểu đề nghị nghiên cứu, sắp xếp lại nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư năm 2018 và đầu tư trung hạn. Tập trung nguồn vốn thanh toán nợ một số công trình đến hạn phải trả và bắt đầu phát sinh lãi thanh toán các dự án hoàn thành có quyết toán được duyệt còn nợ; các khoản hỗ trợ đầu tư chương trình nước sạch. Bổ sung dự án đường cao tốc ven biển và bệnh viện đa khoa 1.000 giường với kế hoạch phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh. Biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầu tư công

trung hạn để không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đồng thời giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao ý kiến của các đại biểu; giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, khẩn trương hoàn thiện các báo cáo để trình HĐND tỉnh vào kỳ họp tới. Ngoài ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất một số chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để phân đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018. (Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đăng trong số báo này).

Cháy lớn tại Công ty TNHH Bông Thái Bình



Vào khoảng 10 giờ 50 phút ngày 22/11, tại Công ty TNHH Bông Thái Bình, địa chỉ lô A1, cụm công nghiệp Phong Phú, phường Tiến Phong (thành phố Thái Bình) đã xảy ra vụ cháy lớn. Theo ghi nhận ban đầu, vào thời điểm nói trên, trong quá trình vận chuyển bông, các công nhân đang có mặt tại Công ty phát hiện hỏa hoạn liên tục bốc lên rồi tiến hành dập lửa. Do diện tích nhà xưởng gần 2.000m² với lượng bông tập kết khoảng 500 tấn nên ngọn lửa bùng cháy rất nhanh và lan rộng. Lực lượng chức năng trên địa bàn đã nhanh chóng có mặt triển khai phương án dập lửa, sơ tán người lao động, ổn định tình hình trật tự. Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh đã điều động 8 xe chữa cháy cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an thành phố và các lực lượng chức năng tiến hành dập lửa, chữa cháy.

Đại tá Hoàng Đức Chiến, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh cho biết: Sau khi có mặt, chúng tôi đã chỉ đạo khoanh vùng khu nhà xưởng đang xảy ra hỏa hoạn tránh để đám cháy lan rộng sang các khu nhà xưởng khác. Do lượng bông lớn đám cháy vẫn chưa được dập tắt, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực để dập tắt đám cháy. Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, UBND thành phố Thái Bình đã đến chỉ đạo công tác chữa cháy. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu lực lượng chức năng tập trung nhân lực, phương tiện để dập tắt đám cháy, đưa người lao động ra khỏi nhà xưởng bảo đảm an toàn về người, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Về nguyên nhân vụ cháy, lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.

VŨ TIẾN - NGUYỄN CƯỜNG

PHÁT HUY VAI TRÒ, SỨC MẠNH...

(Tiếp theo trang 1)

1. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017.

Thưa toàn thể các đồng chí! Năm 2017, chúng ta thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản, đó là: Nền kinh tế trong nước phục hồi và tăng trưởng khá, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng được đẩy mạnh và đạt kết quả tích cực... Trong tình, tình hình chính trị - xã hội ổn định, an ninh trật tự được bảo đảm. Nhưng chúng ta cũng gặp không ít khó khăn, thử thách, trực tiếp là những yếu tố bất lợi của thị trường một số sản phẩm, tình hình thời tiết, dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong bối cảnh đó, được sự chỉ đạo, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành trung ương, các cấp, các ngành, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đạt được kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực:

Kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá; tổng sản phẩm trên địa bàn dự kiến tăng 11,12% so với năm 2016. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và thông tin, truyền thông đạt kết quả tích cực. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và kịp thời chính sách đối với người và gia đình có công, các chính sách xã hội và duy trì thường xuyên công tác bảo trợ xã hội; bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân và giữ vững ổn định chính trị - xã hội ở các địa phương. Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường; tình hình chính trị - xã hội ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các mặt và đạt những kết quả quan trọng. Công tác tu dưỡng đạo đức, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo được sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân. Công tác tổ chức xây dựng Đảng đã tập trung chỉ đạo củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; tập trung giải quyết có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc ở những tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, phân bổ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những năm tiếp theo. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và thực hiện chính sách cán bộ, đảng viên được quan tâm thực hiện nghiêm túc. Nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường; các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017, có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; tăng cường giám sát đảng viên là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Công tác dân vận của hệ thống chính trị có

những chuyển biến tích cực. Các biện pháp xây dựng hệ thống chính quyền vững mạnh được triển khai đồng bộ. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cao.

Bên cạnh kết quả đạt được, còn một số hạn chế, khuyết điểm đã nêu khá đầy đủ trong các báo cáo, nhưng cũng cần chú ý một số vấn đề, đó là: Việc triển khai thực hiện cơ cấu lại các ngành kinh tế còn gặp nhiều vướng mắc, việc hoàn thiện mặt bằng, bàn giao thí công chưa bảo đảm tiến độ. Việc thu gom, xử lý rác thải ở một số nơi chưa thực sự tích cực, hiệu quả chưa cao. Tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư nước sạch nông thôn còn chậm; một số địa phương, tỷ lệ hộ dân không tiếp sử dụng nước sạch còn thấp. Một số khoản thu ngân sách chưa đạt dự toán. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh còn chậm ở một số nơi, cơ quan, đơn vị, cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Trong thời gian còn lại cuối năm 2017, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện và ở mức cao nhất các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, trong đó cần thực hiện các giải pháp hiệu quả nhất và chỉ đạo quyết liệt thực hiện dự toán ngân sách năm 2017, tập trung cao hơn nữa đối với công tác thu ngân sách, đặc biệt là các khoản thu thuế, phí, phấn đấu bảo đảm cân đối chi ngân sách các cấp, nhất là ngân sách cấp tỉnh.

2. Về nhiệm vụ chính trị năm 2018.

Thưa toàn thể các đồng chí! Trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng còn không ít khó khăn, thách thức, nhiệm vụ chính trị năm 2018 rất nặng nề; đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tăng cường đồng tâm, đồng sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Về chỉ tiêu tổng sản phẩm nền kinh tế tăng trưởng từ 9,5% trở lên. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, giữ vững ổn định năng suất lúa; trước mắt, thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất đã ban hành, bảo đảm sản xuất thắng lợi vụ đông, vụ xuân nhằm bù đắp thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra trong sản xuất nông nghiệp năm 2017. Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng tăng trưởng cao, bền vững; đẩy mạnh đánh bắt xa bờ gắn với bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, bảo đảm thực chất, không chỉ theo quy định của Chính phủ và của tỉnh, phù hợp với khả năng, nguồn lực của địa phương. Tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng nông thôn mới theo quy định. Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã được công nhận đạt chuẩn. Tiếp tục thực hiện chủ trương hỗ trợ xi

mãng của các công trình nhóm 1 cho các xã chưa về đích, thu hút mạnh mẽ mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng quy định, có hiệu quả các nguồn lực huy động. Phấn đấu năm 2018, số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tăng 10% trở lên so với năm 2017 và 100% số xã đến kỳ công nhận lại đạt chuẩn theo tiêu chí mới; tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch sinh hoạt bình quân toàn tỉnh đạt 80% trở lên. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ; phải xác định đây là yếu tố quan trọng trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế. Triển khai tích cực, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành Công Thương và các quy hoạch phát triển ngành đã phê duyệt. Thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa; thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Thực hiện tốt tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 36/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập khu kinh tế Thái Bình. Phối hợp, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm. Tập trung thực hiện quyết liệt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án đầu tư. Thực hiện hiệu quả thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; tập trung vào các dự án trọng điểm. Tập trung chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, đồng thời tăng cường các giải pháp chỉ đạo điều hành về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 5/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để tăng cường thu hút đầu tư phát triển. Chỉ đạo điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí. Đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, đất đai, môi trường; kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm.

Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và thông tin, truyền thông; tiếp tục thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực này. Thực hiện tốt chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, thường xuyên thực hiện công tác bảo trợ xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.

Chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, đột xuất, bất ngờ về quốc phòng và an ninh trật tự. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo đảm an toàn quốc thông; triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; duy trì, thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân; xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị gắn với việc kiểm tra, giám sát của cấp trên đối với cấp dưới và việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của tổ chức và cá nhân có liên quan.

Chỉ đạo tổ chức quản trị, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thực

hiện tốt công tác tuyên truyền; kịp thời nắm bắt và định hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên. Thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 theo đúng các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các quy chế, quy định về công tác cán bộ. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tiếp tục thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý để chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; quy định về đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý; quy định về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, cấp tỉnh, cán bộ cấp phòng và tương đương trên cơ sở kế thừa ưu điểm của việc tuyển chọn theo quy định hiện hành và gắn với thực hiện quy trình theo Kết luận số 12 của Bộ Chính trị. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện nghiêm túc chính sách cán bộ, đảng viên. Triển khai thực hiện các Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Xây dựng và thực hiện tốt các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp năm 2018. Chủ trọng việc thực hiện kết luận sau kiểm tra, giám sát. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực hiện tốt số 01-NQ/TU ngày 5/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để tăng cường thu hút đầu tư phát triển. Chỉ đạo điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí.

Đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, đất đai, môi trường; kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và thông tin, truyền thông; tiếp tục thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực này. Thực hiện tốt chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, thường xuyên thực hiện công tác bảo trợ xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.

Chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, đột xuất, bất ngờ về quốc phòng và an ninh trật tự. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo đảm an toàn quốc thông; triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; duy trì, thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân; xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị gắn với việc kiểm tra, giám sát của cấp trên đối với cấp dưới và việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của tổ chức và cá nhân có liên quan.

Chỉ đạo tổ chức quản trị, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thực

hiện tốt công tác tuyên truyền; kịp thời nắm bắt và định hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên. Thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 theo đúng các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các quy chế, quy định về công tác cán bộ. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tiếp tục thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý để chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; quy định về đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý; quy định về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, cấp tỉnh, cán bộ cấp phòng và tương đương trên cơ sở kế thừa ưu điểm của việc tuyển chọn theo quy định hiện hành và gắn với thực hiện quy trình theo Kết luận số 12 của Bộ Chính trị. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện nghiêm túc chính sách cán bộ, đảng viên. Triển khai thực hiện các Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Xây dựng và thực hiện tốt các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp năm 2018. Chủ trọng việc thực hiện kết luận sau kiểm tra, giám sát. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực hiện tốt số 01-NQ/TU ngày 5/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để tăng cường thu hút đầu tư phát triển. Chỉ đạo điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí.

ngân sách hàng năm, nghiên cứu bổ sung và kế hoạch vốn trung hạn từ các khoản tăng thu hàng năm và nguồn dự phòng kế hoạch vốn trung hạn cho các dự án.

Về nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công năm 2018: bảo đảm thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chỉ đạo HĐND tỉnh thông qua và các văn bản quy định pháp luật. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư ưu tiên thanh toán nợ, thu hồi tạm ứng, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; không bố trí vốn cho các dự án không công mới nêu chưa đủ ngân sách để thực hiện đối ứng vốn công các dự án được ngân sách trung ương hỗ trợ mục tiêu với mức vốn phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương; đối với dự án được hỗ trợ mục tiêu từ ngân sách trung ương, khởi công mới năm 2018 cần căn cứ vào quy mô dự án và mức vốn được hỗ trợ để bố trí đối ứng ngân sách địa phương phù hợp với khả năng ngân sách địa phương và nghiên cứu điều chỉnh quy mô đối với các dự án cho phù hợp với vốn được bố trí, bảo đảm tính khả thi, tránh kéo dài thời gian thực hiện của dự án.

Thống nhất về chủ trương về quy x lý măng xây dựng nông thôn mới chưa sử dụng sau khi đã cần đối kế hoạch phân bổ cho các địa phương đã đăng ký đề nghị hỗ trợ đến hết năm 2018; tạmหยุด động đề thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản giữa các cơ quan thực hiện tốt số 01-NQ/TU ngày 5/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để tăng cường thu hút đầu tư phát triển. Chỉ đạo điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí. Đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, đất đai, môi trường; kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và thông tin, truyền thông; tiếp tục thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực này. Thực hiện tốt chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, thường xuyên thực hiện công tác bảo trợ xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.

4. Thống nhất điều chỉnh cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 5/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sang năm 2018.

5. Về cơ chế bồi thường, hỗ trợ khác khi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án nâng bãi ổn định đê biển số 8 từ km26+700 đến km31+700 huyện Thái Thụy kết hợp tạo mặt bằng để phát triển công nghiệp, dịch vụ.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất về chủ trương về cơ chế bồi thường, hỗ trợ khác cho các hộ dân trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án như phương án trình của UBND tỉnh, bảo đảm theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của các hộ và khả năng ngân sách địa phương; UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định để triển khai thực hiện.

6. Về cơ chế bồi thường, hỗ trợ khác khi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án nâng bãi ổn định đê biển số 8 từ km26+700 đến km31+700 huyện Thái Thụy kết hợp tạo mặt bằng để phát triển công nghiệp, dịch vụ.

Nhiệm vụ năm 2018 đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà hết sức nặng nề, đòi đề nghị các đồng chí cấp ủy viên, các đồng chí thủ trưởng các sở, ban, ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, phát huy vai trò, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

Chúc toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

THANH TRA THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Với những thành tích đã đạt được, Thanh tra Thái Bình được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Ba, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của Chính phủ, bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ. Nhiều tập thể, cá nhân của ngành được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo các cấp, các ngành khen thưởng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích Thanh tra tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời khẳng định ngành Thanh tra đã góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Thanh tra tiếp tục đổi mới phương pháp, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các ngành khối nội chính trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm sự thống nhất, kịp thời, có hiệu quả trong xử lý và giải quyết các vụ việc.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của Chính phủ cho Thanh tra tỉnh.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Thái Bình thông báo nhận hồ sơ thí sinh dự thi tuyển vào làm việc tại phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện thuộc tỉnh Thái Bình với số lượng tuyển dụng là 2 chỉ tiêu.

1. Đối tượng và điều kiện

1.1. Điều kiện chung

Là công dân Việt Nam có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có đủ sức khỏe để thực hiện công việc.

1.2. Điều kiện riêng

a) Về trình độ chuyên môn: - Tốt nghiệp Đại học trường: Học viện Ngân hàng, Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh hoặc tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán thuộc các trường Đại học khác.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh và chứng chỉ Tin học Văn phòng trình độ B hoặc tương đương trở lên.

b) Về tuổi đời: Không quá 30 tuổi.

c) Về ngoại hình: Ngoại hình cân đối; nam cao từ 163cm trở lên, nữ cao từ 155cm trở lên

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Đơn đăng ký dự tuyển (viết tay) theo mẫu;

- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh, chứng minh nhân dân;

- Bản sao chứng chỉ của cơ quan có thẩm quyền các văn bằng, bằng điểm kết quả học tập và chứng chỉ đào tạo ngắn hạn khác;

- Giấy khám sức khỏe do trung tâm y tế quận, huyện trở lên cấp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ;

- 2 ảnh thẻ cỡ 4x6 chụp không quá 6 tháng và 2 phong bì (có dán tem và ghi đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người nhận);

- Các giấy chứng nhận khác có liên quan (nếu có).

3. Hình thức và nội dung thi tuyển

Thí sinh dự tuyển phải trải qua 2 vòng thi: Thi phỏng vấn và thi viết về nghiệp vụ Tin dụng, Kế toán ngân hàng. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển thông báo sau.

4. Ngày và nơi nhận hồ sơ dự tuyển

- Ngày nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, kể từ ngày 5/12/2017 đến hết ngày 7/12/2017

- Nơi nhận hồ sơ: Phòng Hành chính - Tổ chức, chi nhánh NHCSXH tỉnh Thái Bình, số 140 phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; Điện thoại liên hệ: 0227.3837.616.